

กฎระเบียบทางการค้าที่สำคัญของพม่า

พม่าเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 2 ของไทยในภูมิภาคอินโดจีน รองจากเวียดนาม แต่เนื่องจากพม่าถูกคว่ำบาตรทางการค้าจากหลายประเทศ ทำให้พม่าขาดแคลนเงินตราต่างประเทศ ประกอบกับรัฐบาลพม่าต้องการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศ ดังนั้น รัฐบาลพม่าจึงกำหนดกฎระเบียบการค้าที่เข้มงวด รวมทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง จากเหตุนี้ผู้ที่ทำการค้ากับพม่าจึงควรต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบฯ ต่าง ๆ ตลอดเวลา เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับกฎระเบียบด้านการค้าของพม่าที่สำคัญ ได้แก่

1. **การนำเข้าสินค้า ต้องใช้เงินที่ได้จากการส่งออกเท่านั้น** (Export First, Import Later System) ดังนั้น ผู้นำเข้าที่ไม่มีรายได้เงินตราต่างประเทศจากการส่งออก จึงต้องซื้อบัญชีเงินดอลลาร์สหรัฐ จากผู้ส่งออกที่มีรายได้เงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับใช้ประกอบการขอใบอนุญาตนำเข้าจากรัฐบาลพม่า ทั้งนี้ ผู้นำเข้าต้องซื้อเงินตราต่างประเทศที่ได้จากการส่งออก (Export Earning) ในอัตราที่สูงกว่าอัตราตลาดเล็กน้อย

2. **กำหนดสัดส่วนการนำเข้า** พม่าได้แบ่งรายการสินค้านำเข้าออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

ก. รายการสินค้าจำเป็น **Priority Items (A)** ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นที่ใช้ในการบริโภคหรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต อาทิ เครื่องเวชภัณฑ์บางชนิด เครื่องจักร วัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ท่อพีวีซี เป็นต้น

ข. รายการสินค้าจำเป็น **Priority Items (B)** ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป อาทิ รองเท้า สบู่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น พัดลม เครื่องซักผ้า เป็นต้น

ปัจจุบันผู้นำเข้าสามารถนำเข้าสินค้าในรายการ “A” ได้ทุกประเภท โดยไม่ต้องขออนุญาตนำเข้า ส่วนการนำเข้าสินค้าในรายการ “B” ผู้นำเข้าจะต้องนำเข้าสินค้าในรายการ “A” เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 4 เท่าของสินค้าที่ต้องการนำเข้าในรายการ “B” ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ของพม่าจะเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าในรายการ A และ B ตลอดจนสัดส่วนการนำเข้าเป็นครั้งคราวตามที่เห็นว่าเหมาะสม

3. **ห้ามนำเข้าสินค้า 15 ชนิด** ในการค้ารูปแบบปกติผ่านทางทะเล (Overseas Trade) ได้แก่ ผงชูรส น้ำหวานและเครื่องดื่ม (Soft Drink) ขนหมิงกรอบทุกชนิด หมากฝรั่ง ขนมเค้ก ขนมเวเฟอร์ ช็อกโกแลต อาหารกระป๋อง (เนื้อสัตว์และผลไม้) เส้นหมี่ทุกชนิด เหล้า เบียร์ บุหรี่ ผลไม้สดทุกชนิด ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับใช้ในครัวเรือน และใช้ส่วนตัวทุกชนิด รวมทั้งสินค้าที่รัฐบาลพม่าควบคุมการนำเข้าตามกฎหมายเดิม

4. **ห้ามนำเข้าสินค้าที่สำคัญ 31 รายการ** ภายใต้ระบบการค้าปกติผ่านทางทะเล อาทิ กระบือ อัญมณี ข้าว น้ำตาลทราย และถั่วลิสง เป็นต้น และห้ามนำเข้าสินค้าที่สำคัญ 32 รายการ ภายใต้ระบบการค้าปกติผ่านทางชายแดน (Border Trade) สินค้าที่เพิ่มจากกลุ่มแรก คือ ไม้สัก ทั้งนี้ ผู้ที่จะส่งออกได้ คือ รัฐบาลพม่าและตัวแทนหรือองค์กรของรัฐบาลพม่าเท่านั้น

5. **การค้าชายแดนต้องผ่านระบบธนาคารพาณิชย์** โดยรัฐบาลพม่าอนุญาตให้ใช้เงินบาท เงินจ๊าด และเงินดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการค้าชายแดนได้ เพื่อให้การค้าชายแดนมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

6. **เก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกเพิ่ม 10% จากค่าธรรมเนียมปกติ** สำหรับสินค้าที่ส่งออกผ่านทางชายแดน โดยจะหักค่าธรรมเนียมดังกล่าวนี้จากบัญชีเงินตราต่างประเทศของผู้ส่งออก เมื่อได้รับการโอนเงินชำระค่าสินค้า

7. ผู้ส่งออกต้องมีใบอนุญาตส่งออก (กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ออกใบอนุญาตส่งออก ซึ่งมีอายุ 6 เดือน) โดยผู้ซื้อในต่างประเทศจะต้องเปิด L/C มาที่ The Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) หรือ The Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) ทั้งนี้ ทางกรมพม่าจะทำการตรวจสอบสินค้าก่อนการส่งออกด้วย

8. การนำเข้าสินค้าหรือเครื่องจักรอุปกรณ์จากต่างประเทศ ผู้ประกอบการในพม่าสามารถเปิด L/C ได้กับ 2 ธนาคาร คือ MICB และ MFTB โดยต้องใช้เงินสดค้ำประกันเต็มมูลค่า L/C เสมือนการซื้อสินค้าด้วยเงินสด ทั้งนี้ ในการนำเข้าต้องเสียภาษีศุลกากร (Customs Duty) และภาษีการค้า (Commercial Tax) ด้วย

9. เพื่อปกป้องบริษัทท้องถิ่นของพม่า รัฐบาลพม่าได้ยุติการต่อใบอนุญาตในการดำเนินธุรกิจแก่ Trading Company ของต่างชาติที่เปิดดำเนินการในพม่า เมื่อเดือนมีนาคม 2545

ทั้งนี้ การที่สหรัฐฯ ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อพม่า โดยประกาศห้ามธนาคารต่าง ๆ ของสหรัฐฯ ทำธุรกรรมด้านการเงินกับพม่า (ภายใต้ Executive Order 13310) ส่งผลให้ผู้ทำการค้ากับพม่าต้องพึงระวังมากขึ้นในการเลือกใช้บริการธนาคารสำหรับการทำธุรกรรมทางการเงินเมื่อทำการค้ากับพม่า ซึ่งในปัจจุบัน การทำธุรกรรมทางการเงินกับพม่า จะกระทำผ่านธนาคารของสิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่

ส่วนเศรษฐกิจต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ

มิถุนายน 2548